

# อลิอันซ์ อยุธา จุดประกายเยาวชนคว้าโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ช่วงปิดเทอม ใช้เวลาว่างฝึกขับรถโกคาร์ท



อลิอันซ์ อยุธา จุดประกายเยาวชนคว้าโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ช่วงปิดเทอม ใช้เวลาว่างฝึกขับรถโกคาร์ท สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย กับโครงการ “อลิอันซ์ อยุธา จูเนียร์ โกคาร์ท แอดวานซ์ เทรนนิง”

บมจ. อลิอันซ์ อยุธา ประกันชีวิต เดินหน้าต่อยอดแนวคิด “คว้าโอกาส ( Take your chance)” จัดโครงการ “อลิอันซ์ อยุธา จูเนียร์ โกคาร์ท แอดวานซ์ เทรนนิง” โครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 เพื่อจุดประกายเยาวชนไทยคว้าโอกาสเรียนรู้สิ่งใหม่ในช่วงปิดเทอม ใช้เวลาว่างฝึกขับรถโกคาร์ท สร้างจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย โดยเปิดสนามให้เยาวชนอายุระหว่าง 8-11 จำนวน 60 คน ร่วมฝึกทักษะการขับขี่ปลอดภัย พร้อมส่งเสริมสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพตามรอยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จในสนามแข่งขันระดับโลก

นายไบรอัน สมิต กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อลิอันซ์ อยุธา ประกันชีวิต เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้สนับสนุนโครงการ “อลิอันซ์ อยุธา จูเนียร์ โกคาร์ท แอดวานซ์ เทรนนิง” มา 15 ปีเต็มและก้าวสู่ปีที่ 16 ในปีนี้ เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ของ อลิอันซ์ อยุธา ในการสร้างสรรค์สังคมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เยาวชนกล้าที่จะคว้าโอกาส ตามหาความฝันของตน โดยมี อลิอันซ์ อยุธา เป็นผู้สนับสนุน อีกทั้งโครงการนี้ยังช่วยส่งเสริมเยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดเทอม ได้เรียนรู้ทักษะการขับขี่ปลอดภัย ซึ่งเราเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานด้านการขับขี่และระเบียบวินัย และเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว รวมถึงไหวพริบและการตัดสินใจของเยาวชน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตเป็นผู้ขับขี่ที่ดีในอนาคต

ที่ผ่านมา นับว่าโครงการ “อลิอันซ์ อยุธา จูเนียร์ โกคาร์ท แอดวานซ์ เทรนนิง” ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากจำนวนของเยาวชนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ และที่สำคัญคือจำนวนที่เพิ่มขึ้นของเยาวชนที่เคยผ่านโครงการนี้ และสามารถพัฒนาฝีมือขับขี่ของตนเองจนเป็นนักขับรถแข่งระดับประเทศและระดับนานาชาติได้สำเร็จ จึงถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่บ่มเพาะ “ต้นกล้า” ของกีฬามอเตอร์สปอร์ต เพื่อพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นนักกีฬารถแข่งทีมชาติไทย ก็ว่าได้”

โครงการ “อลิอันซ์ อยุธา จูเนียร์ โกคาร์ท แอดวานซ์ เทรนนิง 2017” เป็นกิจกรรมฝึกอบรมการขับรถคาร์ตระดับสูงให้กับเยาวชน ทั้งชายและหญิง อายุ 8 -11 ปี จำนวน 60 คน ที่คัดเลือกจากการอบรมขับรถโกคาร์ทเบื้องต้น จากโครงการ “ทูริซันส์ – โตโยต้า จูเนียร์โกคาร์ท เทรนนิง” ที่จัดก่อนหน้านี้ ซึ่งรับจำนวนจำกัดปีละไม่เกิน 240 คน สำหรับการฝึกอบรมขับรถคาร์ตระดับสูงนี้ เยาวชนจะได้เรียนรู้เทคนิคการขับรถคาร์ต โดยแบ่งกิจกรรมเป็นสอง

ส่วน คือ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นสอนพื้นฐานการขับขี่ที่ถูกวิธี รวมถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ อาทิ การเข้าโค้ง การควบคุมความเร็ว จุดเบรกและจุดบังคับเลี้ยว เป็นต้น กิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ สนามรถคาร์ทในร่ม EasyKart.net ชั้น 2 อาร์ซีเอพลาซ่า ถนนพระราม 9 จำลองสภาพสนามแข่งที่มาตรฐานและสมจริง เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงมากที่สุด

สำหรับกิจกรรมพิเศษในวันปิดการอบรม นอกจากการมอบประกาศนียบัตรแก่เยาวชนเป็นประจำทุกปีแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดการแข่งขันรถคาร์ทรอบพิเศษเพื่อสร้างสีสัน โดยมีดาราดัง อาทิ มาริว AF12, แอน AF6 และ ต้น AF8 และ ทีมอลิอันซ์ อยุธยา ออลสตาร์ นำโดยผู้บริหารระดับสูง พร้อมศิลปิน พีพี-พัชญา, บুম-กิตติ์ก้อง และ แอมป์ -พีรวศ ร่วมประชันความเร็วกับผู้บริหารระดับสูง โดยการแข่งขันครั้งนี้ใช้ผลการแข่งขันจับเวลาจริง ด้วยเครื่องจับเวลา มาตรฐาน